

## Hội thảo: Phương án điều tra nhu cầu thông tin thống kê năm 2013

Sáng ngày 13/3/2013 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo: Phương án điều tra nhu cầu thông tin thống kê năm 2013. Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đỗ Thức đã nêu tầm quan trọng trong vấn đề sử dụng thông tin thống kê. Ông Đậu Ngọc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp trình bày phương án điều tra nhu cầu thông tin thống kê năm 2013:

+ Mục đích, yêu cầu: thu thập thông tin, đánh giá mức độ sử dụng thông tin thống kê;

+ Đối tượng điều tra: các cá nhân đã, đang và sẽ sử dụng thông tin thống kê do TCTK, Cục Thống kê, Chi cục Thống kê cung cấp và phổ biến;

+ Phạm vi: điều tra mẫu trên địa bàn 32 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đại sứ quán, tổ chức quốc tế thường xuyên xuyên sử dụng số liệu thống kê của Việt Nam; quy mô 7000 đối tượng (Hà Nội 700 phiếu điều tra, TP. Hồ Chí Minh 250 phiếu điều tra) được chọn theo phương pháp chuyên gia với hai cách thu thập thông tin là điều tra trực tiếp và điều tra gián tiếp qua đường bưu điện;



+ Thời gian điều tra: từ ngày 01/08/2013 đến ngày 31/08/2013; sau đó xử lý, tổng hợp thông tin và công bố kết quả từ ngày 01/09/2013 đến ngày 31/12/2013.

Hội thảo dành nhiều thời gian để thảo luận, các đại biểu đã tham gia và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho phương án điều tra, phiếu điều tra. Kết thúc Hội thảo, ông Đỗ Thức tổng hợp ý kiến của các đại biểu đã góp ý để xem xét, cân nhắc đưa vào nội dung của phương án điều tra nhu cầu thông tin thống kê 2013.

*Nguồn: <http://vienthongke.vn>*

## Lễ bế giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhân lực thống kê năm 2012

Thực hiện nhiệm vụ được giao về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đã được Tổng cục Thống kê (TCTK) phê duyệt, ngày 28/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) phối hợp với Vụ

Tổ chức Cán bộ (TCCB), tổ chức Lễ Bế giảng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê, kiến thức Quản lý hành chính Nhà nước (QLHCNN) chương trình chuyên viên chính cho đối tượng là cán bộ, công chức thuộc Hệ

thống kê tập trung, ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi lễ.



Đây là Khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê và kiến thức QLHCNN đầu tiên của Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc Hệ thống thống kê tập trung giai đoạn 2012-2015”; khóa học gồm 6 lớp được tổ chức tại hai địa điểm Hà Nội và Đồng Nai, với tổng số 541 lượt người tham dự,

các học viên đã được trang bị kiến thức nghiệp vụ thống kê, QLHCNN theo các chuyên đề của nội dung đào tạo. Kết thúc khoá học, 100% học viên đủ tiêu chuẩn đã được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình học; riêng các lớp được tổ chức tại Hà Nội có 305 lượt học viên tham dự, kết quả có 91,14% học viên đạt loại khá giỏi trở lên và có 32 học viên đạt thành tích học tập xuất sắc được khen thưởng. Phát biểu tại Lễ bế giảng, ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng TCTK đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Viện KHTK, Vụ TCCB trong công tác tổ chức, quản lý lớp học.

Vào ngày 30/3, tại Khách sạn Công đoàn Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã diễn ra Lễ Bế giảng 3 lớp dành cho các đối tượng công chức thuộc các Cục Thống kê từ Huế trở vào.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

## Đoàn cán bộ cấp cao Thống kê Mông Cổ sang thăm và làm việc tại Tổng cục Thống kê Việt Nam

Từ ngày 25 - 30/3/2013, đoàn cấp cao Thống kê Mông Cổ, do ông B.Erdenesuren, Phó Tổng cục trưởng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK). TCTK đã tổ chức lễ tiếp đón thân mật đoàn cấp cao Thống kê Mông Cổ do ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì. Tại buổi lễ tiếp đón có sự hiện diện của ông Dorj Enkhabat, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam.

Đoàn cấp cao Thống kê Mông Cổ chia thành hai nhóm để tìm hiểu hai nội dung chính: (1) Tìm hiểu sự phát triển của Thống kê Việt Nam và thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước, tiến tới ký biên bản ghi nhớ hợp tác song phương; (2) Tìm hiểu và chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam về điều tra, nghiên cứu Giới và Bạo lực phụ nữ bao gồm: Xây dựng phương án điều



tra, phương pháp tính các cuộc điều tra về giới và bạo hành phụ nữ, phân tích và nghiên cứu định lượng, lựa chọn chỉ tiêu chủ yếu, tìm hiểu phương pháp chọn mẫu, quy mô đàn mẫu, kinh nghiệm khắc phục những khó khăn gặp phải trong quá trình phân tích.

## Tin văn

Trong khuôn khổ các nội dung chi tiết đã được thống nhất giữa cơ quan Thống kê hai nước, đoàn cấp

cao Thống kê Mông Cổ đã thăm và làm việc tại Cục Thống kê Quảng Ninh trong hai ngày 28-29/3/2013.

*Nguồn: <http://gso.gov.vn>*

# Hội thảo Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành



Ngày 26/3/2013 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành. Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội thảo.

Sau bài phát biểu khai mạc Hội thảo của ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng TCTK, và phát biểu của đại diện UNFPA, Hội thảo đã nghe ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ PPCĐ & CNTT, trình bày khái quát chung về dự thảo Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành và những thay đổi so với Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với

Bộ, ngành đã ban hành theo Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ; ông Tăng Văn Khiên, chuyên gia tư vấn, trình bày những vấn đề vướng mắc trong quá trình xây dựng Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, Ngành.

Hội thảo cũng được nghe các tham luận của các đại biểu đến từ 3 đơn vị: Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Các ý kiến đóng góp chủ yếu tập trung vào (1) Xác định phạm vi chế độ báo cáo; (2) Rà soát dự thảo biểu mẫu; (3) Thời gian báo cáo; (4) Kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Ông Đỗ Thức kết luận về các nội dung được thảo luận tại Hội thảo và nhấn mạnh kế hoạch các công việc cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Dự thảo Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành dự kiến sẽ được ban hành vào tháng 6 năm 2013.

*Nguồn: <http://gso.gov.vn>*